

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ CỬA LÒ

Số: / UBND-LĐ
V/v thực hiện Công điện của TTCP
về việc quản lý trẻ em, học sinh trong
dịp nghỉ hè.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửa Lò, ngày tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã;
- Ủy ban nhân dân các phường.

Thực hiện Công văn số 2718/BĐHCTTE ngày 27/06/2024 của Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè. UBND thị xã đề nghị UB MTTQVN thị xã, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã có liên quan, Ủy ban nhân dân phường tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

2. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ (*phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ*); ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo đảm việc can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; giao trách nhiệm cho ban bảo vệ trẻ em, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp phường tham gia nắm bắt tình hình về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc có người liên quan đến tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em, cảnh báo về các nguy cơ gây tử vong do đuối nước cho trẻ em. Đặc biệt, cần tăng cường hơn công tác truyền thông về nội dung này trong các trường học mầm non, tiểu học và trung học. Tuyên truyền, vận động các gia đình, bố, mẹ, ông, bà, người thân không được chủ quan, lơ là, mà phải thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, nhất là vào mùa hè, thời tiết nắng nóng và vào mùa mưa bão; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở chỉ đạo cấp khối phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em trên phương tiện thông tin đại chúng và qua hệ thống loa phát thanh của khối.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các thành viên Ban điều hành công tác trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ được phân công về công tác trẻ em

tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến việc không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm và tử vong cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị UBND các phường đưa nội dung chỉ đạo công tác quản lý trẻ em, học sinh và tập trung phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, (nhất là tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước) trong dịp nghỉ hè vào trong Chương trình công tác tháng 7, tháng 8. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em... Kịp thời chỉ đạo rà soát, phát hiện các điểm nguy cơ gây tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn, như: các hố sâu; hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng, công trình giao thông; các sông, suối, ao, hồ, vùng biển... để có các giải pháp phù hợp tối ưu nhằm đảm bảo phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, đầu tư trang bị, cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

UBND thị xã đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã có liên quan, Ủy ban nhân dân phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành phổ biến, triển khai các nội dung nêu trên. Kịp thời báo cáo định kỳ, đột xuất (nhất là đối với các vụ việc liên quan đến trẻ em tử vong do bị tai nạn thương tích, đuối nước xảy ra trên địa bàn) về UBND thị xã (qua phòng Lao động TB - XH) để tổng hợp báo cáo Sở và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐT BXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Tiêu